

กระทรวง นคร บาท เป็นเจ้าหน้าที่จัดการพร้อมด้วย ความช่วยเหลือหนุน ของ กรม ทหาร เรือ ให้ เป็น อัน ใช้ ได้ ตลอด ทุก ประการ

ข้อ ๑๓ ประกาศ พระราช บัญญัติ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๒๕๑๑ นั้น ให้ ยกเลิก เสีย

ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๑ เป็นวันที่ ๑๒๕๕๕ ในรัชกาล บัณฑิตยบันนี้

แจ้ง ความ ศักดิ์ ธรรม การ ฎีกา

ด้วย มี พระบรมราช ใองการดำรัส เห็นเกล้า ฯ สั่งว่า ในเวลานี้ พระยา ตั้หราช ฤทธิไกร มี อายุมาก แล้วย แต่ความ บ่อย ไข้ เบียด เบียน เนื่อง ๆ มา ทำการ ไม่ได้ จึง ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ พระยา ฌัฎย รัตนฤทธิ เป็น กรรมการ คัดเลือก ความ ฎีกา ต่อ ไป

พระ ราช ทั้ถด เสดา พระราช ทาน มา วันที่ ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๑

แจ้ง ความ กรม ยุทธนา ธิการ

ด้วย มี พระบรมราช ใองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ ลอน นาย พัน เอก พระยา ราช วัณ ภาณุสิทธิ์ นาย พัน ศรี หลวง สวัสดิ์ ทยานุการ ออก จาก ตำแหน่ง ราช อนุกรม ปรึกษา การ แต่ ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ นาย พัน เอก พระยา ณรงค์ วิไชย ผู้บัญชาการ ทหาร มณฑล กรุง เทพ ฯ นาย ร้อย โกล หม่อมเจ้า บัณฑิตย รัตนฤทธิ กรม ทหาร ม้า ที่ ๓ มณฑล นคร ราชสีมา รับ ราชการ ตำแหน่ง ราช อนุกรม ปรึกษา ประ จำการ ต่อ ไป แต่ นาย พัน เอก พระยา ณรงค์ วิไชย ยัง ไป รับ ราชการ อยู่ ณ มณฑล พายัพ ให้ นาย พัน เอก

พระยา ราช วัณ ภาณุสิทธิ์ รับ ราชการ แทน ไป ก่อน ส่วน นาย พัน ศรี หลวง สวัสดิ์ ทยานุการ นั้น ให้ รับ ราชการ ใน ตำแหน่ง ผู้ช่วย ใน กอง โรงเรียน ทหารบก

ศาลา ยุทธนา ธิการ

วันที่ ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๑

(ลง พระนาม) จีร ประวัติ วรรณ

ผู้บัญชาการ กรม ยุทธนา ธิการ

ส่ง สัญญา บัณฑิตยบันนาง ไป พระราช ทาน

วันที่ ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๑

พระบาท สมเด็จพระ เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ กระทรวง โยธา ธิการ ส่ง สัญญา บัณฑิตยบันนาง ไป พระราช ทาน เก้า ราชการ คือ

ให้ ชุน บัณฑิตย ทั้ถด ธรรม เป็น หลวง สดมา หาร สรรพ ผลิต มี ตำแหน่ง ราชการ ใน กระทรวง โยธา ธิการ ถือ ศักดิ์ ตินา ๒๐๐

ให้ นาย เข็ม สดรรวัต เป็น ชุน บัณฑิตย ทั้ถด ธรรม มี ตำแหน่ง ราชการ ใน กระทรวง โยธา ธิการ ถือ ศักดิ์ ตินา ๕๐๐

ให้ นาย ฮวด สดรรวัต เป็น ชุน สดรรวัต ฤทธิ วิจารณ์ มี ตำแหน่ง ราชการ ใน กระทรวง โยธา ธิการ ถือ ศักดิ์ ตินา ๓๐๐

ส่ง ทั้บ ศักดิ์ ตินา เพลดง ไป พระ ราช ทาน

พระบาท สมเด็จพระ เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ เจ้า พัน กง ษา ส่ง ทั้บ ศักดิ์ ตินา เพลดง ไป พระ ราช ทาน คือ

วันที่ ๑๒ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๑ ศัพ พระ ญาณ สดรร เกร เจ้า คณะ โย ทั้บ ใฝ่ าย ราม ฤทธิ ฤทธิ โปรด เกษ เชษ สุราม เนือง นคร เชื้อ นัน พระ ราช ทาน เงิน ๑๐๐ เฟื้อง ไตร ๓ ไตร ทั้บ ๒ ทั้บ